

อีโคโนมิค อัปเดต

ประมอริ้ว ร่วมยินดีกับ จิรศักดิ์ เตชะทวีกุล หัวหน้าสายงาน Working Solution บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC เข้ารับ 2 รางวัลอาคารสำนักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าพลังงานในอาคาร โดยจัดขึ้น ณ MEA สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ ...●

ด้าน CFO รัฐชัย ภิขยภูมิ แห่ง บมจ.อีเอ็มซี เดินหน้าลุยโยยงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งชื่่วาลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงงาน Semiconductor กับบริษัทผู้ประกอบที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นโครงการอาคารโรงงานและอาคารสูง 3 ชั้น รวมถึงระบบสุขภาพ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 540.35 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 380 วัน ...●

มาที่ บมจ.เอียร์สวีท (TSR) เดินหน้าผนึกกำลังเต็มที่หลังได้ บมจ.สยาม เทคโนโลยี (SABUY) ร่วมเป็นพันธมิตร งานนี้ ซีอีโอ “สยาม อูพิารวงศ์” ไม่รอช้า ประกาศ kick off จัดอบรมเพิ่มความรุ้ผลัดภัณฑ์เครื่องกรองน้ำภายใต้แบรนด์ Safe ในเครือทีเอส

อาร์ให้กับกลุ่ม SABUY TECH เพื่อเตรียมความพร้อมรุกขยายระบบการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่เคย ...●

สุดปัง! กับหุ้นอสังหาฯ น้องใหม่ไฟแรง...กับกระแสดอรับหุ้นไอพีโอ จำนวน 200 ล้านหุ้นของ บมจ.เบลีส แอสเสท กรุป (BLESS) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.65 ผลตอบรับดีเกินคาด ความต้องการล้นหลามเห็นอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้กับ CEO “ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย” ที่ตั้งใจและมุ่งมั่น...เข้าเทรดในตลาดหุ้น mai หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในอนาคต ...●

ขยับมาที่ บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild : ปลูกป่า Plant & Protect ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สนับสนุนการปลูกป่า จำนวน 1 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และบ้านบุญเรือง อ.ร่องวาง จ.แพร่ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถือว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ...●

อย่าละสายตาจาก บมจ.อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุป (IND) เด็ดขาด เพราะแม่ทัพใหญ่ ดร.พรลภัส ณ ลำพูน จัดเตรียมทีมงานชุดใหญ่อัดแน่นด้วยคุณภาพไว้เป็นทัพหน้า รับมือกับโครงการออกแบบและก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะทยอยออกมาในครึ่งปีหลัง ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งลงทุนเมกะโปรเจกต์ งานนี้ IND มีลุ้นได้งานใหญ่ติดไม้ติดมือมาฝากแฟนคลับให้ชื่นใจ หนุนผลงานทั้งปีได้ตามเป้า 20-25% ชำวตุๆ อย่างนี้ไม่มีหมด มีให้ล้นตลอดทั้งปีจ้า ...●